

TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THAM GIA DU XUÂN KẾT HỢP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3.

Đoàn CBGVNV trường THCS Lê Quý Đôn đến chùa Nôm ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vào một ngày nắng đẹp. Đây là ngôi đại tự vẫn giữ được gần như vẹn nguyên vẻ cổ kính ở đồng bằng Bắc Bộ.

Chùa Nôm Hưng Yên là một trong những ngôi chùa nổi tiếng, linh thiêng và mang lại cảm giác thanh tịnh, bình yên. Nơi đây là biểu tượng của “phố Hiến ngàn năm” với lối kiến trúc cổ xưa trường tồn cùng thời gian.

Chùa Nôm hay còn được người dân gọi với cái tên khác là Linh thông cổ tự đã có từ rất lâu đời. Chùa nằm trong quần thể di tích làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo như người dân địa phương kể rằng, ngôi chùa được dựng xây vào thời hậu Lê ngay giữa rừng thông cổ kính, lâu đời. Với kiến trúc cổ đại, thiêng liêng, chùa Nôm là ngôi chùa lưu giữ nhiều pho tượng, nhiều di tích cổ nhất nhì Việt Nam.

Vì được xây dựng từ lâu nên chùa Nôm có hệ thống tượng phật vô cùng thiêng liêng, đồ sộ. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi chùa đã có hơn 122 bức tượng đất nung, qua từng giai đoạn lịch sử những pho tượng Phật lại được hình thành với những thiết kế khác nhau. Nhưng tất cả đều tạo nên không gian linh thiêng của ngôi chùa.

Đặc biệt, các hành lang dọc đường tham quan ngôi chùa đều có những bức tượng cổ kính như: tượng Bát Bộ Kim Cương, La Hán, Tuyết Sơn,... Với hệ thống các thiết kế khác nhau từ kiểu dáng, màu sắc, kích thước, ngôi chùa hiện lên với các công trình nhỏ phong phú, đa dạng hơn.

Chùa Nôm mang vẻ đẹp đặc biệt đến nỗi đi đến đâu đoàn cũng bị ấn tượng bởi từng chi tiết trong chùa. Các lầu chuông, lầu trống được đặt đối diện nhau, bên cạnh đó còn thiết kế một hồ nước phẳng lặng, những đàn cá bơi lội, vườn hướng dương rực rỡ khoe sắc bên cạnh đôi thông ngút tầm mắt... Tất cả đều làm nổi bật lên vẻ đẹp linh thiêng, thơ mộng của ngôi chùa.

Tiếp nối chuyến du xuân, đoàn CBGVNV đến khu Vinhomes Ocean Park 3- Được mô phỏng theo hình ảnh “Thành phố không ngủ” Grand World Phú Quốc, được kiến tạo với những dãy nhà phố thương mại mang phong cách Địa Trung Hải, được tô điểm bởi những sắc màu xanh, tím, hồng, cam, vàng, ở giữa là sông Venice hiền hòa trải dài theo phân khu...

Tại đây, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên được thỏa sức dạo bộ thư giãn, được mua sắm những mặt hàng thời trang, đồng hồ, mỹ phẩm chất lượng, được thưởng thức những món ăn tinh hoa trên thế giới, được ngồi thuyền trên sông Venice ngắm cảnh, được trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh tại quảng trường Venice, chụp ảnh tại khu phố Hàn Quốc, Nhật Bản...thật mãn nhãn.

Chuyến đi du xuân đầu năm Giáp Thìn kết hợp chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đã thành công tốt đẹp. Điều đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm của các đồng chí trong BCH Công đoàn đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, vui vẻ, trách nhiệm, đoàn kết của các đồng chí đoàn viên Công đoàn. Kính chúc các đồng chí và gia đình thân khỏe, tâm an, trí sáng, có thêm thật nhiều năng lượng tích cực để cống hiến và xây dựng ngôi nhà THCS Lê Quý Đôn ngày càng vững mạnh!

Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm của tập thể CBGVNV nhà trường:



Đoàn chụp ảnh từ trường trước chuyến du xuân



Ảnh chụp tại chùa Nôm- xã Đại Đông, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.



Ảnh chụp tại khu Vinhomes Oceanan Park 3.